
สรุปข่าวประจำในวันที่ 24-26 ม.ิย. 66 
 ข่าวส่งห้องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

ข่าวหนังสือพิมพ์ 
- ภาพข่าว: สุรชัย อจลบุญ (ไทยรัฐ 26 มิถุนายน 2566 หน้า 7) 
- ทส.-กรมป่าไม้ ดันเอกชนปลูกป่าเต็มเหนี่ยว ชูมาตรการเด็ด "ลดภาษี-ได้คาร์บอนเครดิต"  

(ผู้จัดการรายวัน 360o 26 มิถุนายน 2566 หน้า 8) 
- จับลักตัดไม้ริมลำน้ำมูน-ครบุรี (ข่าวสด 26 มิถุนายน 2566 หน้า 12) 
- Care the Wild 'DMT' ปลูกป้องป่าชุมชุนกาญจนบุรี (ประชาชาติธุรกิจ 26-28 มิถุนายน 2566 หน้า 20) 

ข่าวเว็บไซต์ 
‘พอช.- สสส.-กรมป่าไม้’ถกขับเคลื่อนป่าชุมชนเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (เดลินิวส์ 23 มิถุนายน 2566) 
https://www.dailynews.co.th/news/2465277/ 
พอช. สสส. ร่วมกับกรมป่าไม้ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนป่าชุมชน เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
(ไทยโพสต์ 24 มิถุนายน 2566) https://www.thaipost.net/public-relations-news/402584/ 
ทส.สั่งรื้อแล้ว รีสอร์ตโขดหินเกาะเต่า สร้าง ไม่ได้รับอนุญาต (มติชน 26 มิถุนายน 2566) 
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_4048065 
ชาวบ้านสุดทน ลอบตัดไม้ในป่าชุมชน ร้องเข้าปิดล้อมจับ (ไทยโพสต์ 25 มิถุนายน 2566) 
https://www.thaipost.net/district-news/403462/ 
ป่าไม้ บุกจับแก๊ง ตัด-ขน ไม้ยางนา-ประดู่ อายุร้อยปีริมมูล สั่งอายัดเร่งตรวจสอบสิทธิ์ (ข่าวสด 25 มิถุนายน 2566) 
https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_7732517 
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 1 (ภาคกลาง) เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง วัดป่า ในพื้นที่ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี บุกรุกป่าสงวน
แห่งชาต ิ(สยามรัฐ 23 มิถุนายน 2566) https://siamrath.co.th/n/456869 
เจ้าหน้าที่ขุนหาญบุกจับหนุ่มซุกไม้พยุง 63 ท่อนพร้อมปืนกระสุนและยาบ้า (มติชน 24 มิถุนายน 2566) 
https://www.matichon.co.th/local/news_4046829 
จนท.ตาดโตนบุกจู่โจมรวบผู้ต้องหาตัดไม้พะยูงพร้อมของกลางหลายแสนบาท (สยามรัฐ 26 มิถุนายน 2566) 
https://siamrath.co.th/n/457393 
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ปีที่: 74 ฉบับที่: 23897
วันที่: จันทร์ 26 มิถุนายน 2566
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 7(บนซ้าย)

ภาพข่าว: สุรชัย อจลบุญ

รหัสข่าว: C-230626009044(26 มิ.ย. 66/05:03) หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,000

Col.Inch: 9.31 Ad Value: 9,310 PRValue : 27,930 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 15 ฉบับที่: 3982
วันที่: จันทร์ 26 มิถุนายน 2566
Section: Green Innovation/ -

หน้า: 8(กลาง)

หัวข้อข่าว: ทส.-กรมป่าไม้ ดันเอกชนปลูกป่าเต็มเหนี่ยว ชูมาตรการเด็ด "ลดภาษี-ได้คาร์บอนเครดิต"

รหัสข่าว: C-230626040084(26 มิ.ย. 66/05:35) หน้า: 1/2

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Col.Inch: 159.35 Ad Value: 239,025 PRValue : 717,075 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 15 ฉบับที่: 3982
วันที่: จันทร์ 26 มิถุนายน 2566
Section: Green Innovation/ -

หน้า: 8(กลาง)

หัวข้อข่าว: ทส.-กรมป่าไม้ ดันเอกชนปลูกป่าเต็มเหนี่ยว ชูมาตรการเด็ด "ลดภาษี-ได้คาร์บอนเครดิต"

รหัสข่าว: C-230626040084(26 มิ.ย. 66/05:35) หน้า: 2/2

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Col.Inch: 159.35 Ad Value: 239,025 PRValue : 717,075 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 33 ฉบับที่: 11898
วันที่: จันทร์ 26 มิถุนายน 2566
Section: First Section/-

หน้า: 12(บนขวา)

หัวข้อข่าว: จับลักตัดไม้ริมลำน้ำมูน-ครบุรี

รหัสข่าว: C-230626012073(26 มิ.ย. 66/04:21) หน้า: 1/1

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 19.91 Ad Value: 21,901 PRValue : 65,703 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 46 ฉบับที่: 5578
วันที่: จันทร์ 26 - พุธ 28 มิถุนายน 2566
Section: การตลาด/ -

หน้า: 20(กลาง)

หัวข้อข่าว: Care the Wild 'DMT' ปลูกป้องป่าชุมชุนกาญจนบุรี

รหัสข่าว: C-230626023063(24 มิ.ย. 66/06:26) หน้า: 1/3

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Col.Inch: 152.86 Ad Value: 206,361 PRValue : 619,083 คลิป: สี่สี(x3)
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‘พอช.- สสส.-กรมป่าไม้’ถกขับเคลื่อนป่าชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
‘พอช.- สสส.’ จับมือกรมป่าไม้ถกขับเคลื่อนป่าชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต่อยอดสร้างเศรษฐกิจชุมชนฐานราก-เพิ่มพื้นท่ีป่า 

23 มิถุนายน 2566 เวลา 12:17 น. 

   
เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. ที่โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
ร่วมกับกรมป่าไม้ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลือ่นการจัดการป่าชุมชนเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดแผนพัฒนายุทธศาสตร์
การพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชน ในระดับพื้นที่ ในระดับจังหวัด และในระดับชาติ ก่อให้เกิดการบูรณาการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการ
สนับสนุนงานพัมนาป่าชุมชน และให้เกิดกลไกการพัฒนาแนวทาง/นวัตกรรม ในการขับเคลื่อนการจัดการบริหารป่าชุมชนและฝายมีชีวิตสู่การ
พัฒนาที่ยั้งยืน และตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น โดยมีภาคีเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคณะทำงานป่าชุมชนฯ ใน 15 พ้ืนที่ทั่วประเทศ 
จำนวนกว่า 60 คน เข้าร่วมประชุม 

นายสถาพร สมศักดิ์ ผู้รับผิดชอบโครงการขับเคลื่อนการจัดการป่าชุมชนเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน กล่าวช้ีแจงวัตถุประสงค์การจัดงานและโครงการ ว่า 
ตามที่คณะกรรมการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้เสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพิ่มรายได้ให้กับชุมชนจากการรักษา
ป่าชุมชน ทางสถาบัน จึงมีคำสั่ง ที่ ง 23/2566 เรื่องคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนป่าชุมชนและฝายมีชีวิตโดยมีการกล่าวถึงที่มา
ในการจัดตั้งคณะทำงานที่เป็นผลจากการหารือร่วมกันระหว่าง พอช. และสำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ ในวันท่ี 19 ธ.ค. 2565 ท่ีผ่านมา โดยมี
การหารือถึงผลจากการประกาศใช้ พ.ร.บ.ป่าชุมชน 2562 ท่ีเป็นข้อบัญญัติทางกฎหมายที่มีส่วนกระทบต่อสิทธิชุมชน และประชาชนในเชิงปัจเจก 
เพื่อให้เกิดการวางแผนที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนงานดังกล่าว จึงเห็นควรมีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อปรึกษาหารือร่วมกันในการพิจารณาพื้นที่  
การส่งเสริมป่าชุมชนรวมถึงการเอื้ออำนวยการจัดการและการแก้ไขปัญหาป่าชุมชนภายใต้กรอบกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องได้แก่ กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง เพ่ือนำเสนอต่อสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ต่อไป 

นายกฤษดา สมประสงค์ ผอ.สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กล่าวถึงแนวทางการสนับสนุนองค์กรชุมชนเข้มแข็ง ว่า ปัจจุบันนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล 
ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.) มีบทบาทสำคัญในการร่วมกับหน่วยงานภาคีต่างๆ สนับสนุน
ให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ส่งเสริมการจัดตั้งป่าชุมชน จัดทำฝายมีชีวิต ขณะเดียวกัน ประชาชนก็จะได้ประโยชน์จากการอนุรักษ์นี้ด้วย 
นายกอบศักดิ์ มีส่วนสำคัญในการแก้ไขกฎหมายหลายฉบับที่เป็นอุปสรรค ทำให้ประชาชนในชนบทไม่สามารถใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรป่าไม้
ในท้องถิ่นของตนเองได้  เช่น ไม่สามารถตัดไม้มีค่าที่ปลูกในท่ีดินของตนเองได้ โดย นายกอบศักดิ์ ได้แก้ไขปัญหาเหล่านี้ ทำให้ประชาชนนำไม้มีค่า
มาใช้ประโยชน์ นำมาเป็นทรัพย์สิน ใช้เป็นหลักทรัพย์ในการกู้ยืมเงินจากธนาคารได้ ถ้าเราสามารถบูรณาการรว่มกันท้ังภาคเอกชน ทั้งภาคีเครือข่าย
ด้านการศึกษา องค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจ ถ้าเกิดการบูรณาการรว่มกันอย่างมีประสิทธิภาพ จะสามารถพัฒนาต่อยอดให้ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
ได้ในทุกมิติ 

นางนันทยา บุณยานันต์ ผอ.สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ กล่าวบรรยายหลักการและแนวคิดการบริหารจัดการป่าชุมชน ให้สำเร็จและมี  
ความยั่งยืน กล่าวว่า ชุมชนจะต้องมีแผนการจัดการป่าชุมชน และเสนอผ่านคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัด กลไกในพื้นที่จะรับรองแผน  
ซึ่ง อปท. และหน่วยงานภาครัฐในพ้ืนท่ีสามารถท่ีจะสนับสนุนชุมชนตามแผนนั้นได้ รวมถึงแผนภูมินิเวศท่ีมีการเสนอเป็นแผนอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ควบคุม 
พัฒนา และแผนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชน ขณะที่ชุมชนสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนตามกฎหมายได้ในบริเวณเพื่อการใช้
ประโยชน์ เช่น เก็บหาของป่า การใช้ประโยชน์จากไม้เพื่อการดำรงชีพ และการใช้สอยและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ภายในชุมชน การใช้
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ประโยชน์จากทรัพยากรอื่น เช่น น้ำ ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้และสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชน การใช้ประโยชน์จากไม้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากภัยพิบัติหรือเหตุจำเป็น 

 
นางนันทยา กล่าวต่อว่า สิ่งที่อยากจะให้เกิดขึ้นคือ การพัฒนาต่อยอดสร้างรายได้ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์โดยชุมชนในพื้นที่ที่มีศักยภาพ
ในการท่องเที่ยวและให้บริการ ซึ่งรูปแบบการดำเนินการต้องดำเนินการในรูปแบบกลุ่ม/วิสาหกิจชุมชน และการใช้ไม้ต้องไม่ใช่การใช้ไม้หวงห้ามใน
พื้นที่ป่าสงวน เพื่อนำมาใช้ในการขายไม้ท่อน การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจชุมชนจากฐานราก (BCG) ทั้งนี้ป่าชุมชนภายใต้ พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 
สิ่งที่ดีขึ้นจากการที่มีกฎหมายส่งเสริม 1.มีกฎหมายเฉพาะทำให้คล่องตัวในการจัดการป่าชุมชน 2.สามารถขยายการจัดตั้งป่าชุมชนเพิ่มมากขึ้น 
นำไปสู่ป่า 40% 3.คณะกรรมการป่าชุมชน สามารถดูแลป่าชุมชนโดยมีกฎหมายรองรับ 4.ประชาชนท่ีดูแลป่าได้รับสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์จากป่า
ตามกฎหมายเพิ่มรายได้ครัวเรือน 5.ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น 
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พอช. สสส. ร่วมกับกรมป่าไม้ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนป่าชุมชน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
24 มิถุนายน 2566 เวลา 6:30 น.  

   
กรุงเทพ / ระหว่างวันที่ 22- 23 มิ.ย. 66 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
ร่วมกับกรมป่าไม้ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลือ่นการจัดการป่าชุมชนเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดแผนพัฒนายุทธศาสตร์
การพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชน ในระดับพื้นที่ ในระดับจังหวัด และในระดับชาติ ก่อให้เกิดการบูรณาการ  หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการ
สนับสนุนงานพัมนาป่าชุมชน และให้เกิดกลไกการพัฒนาแนวทาง/นวัตกรรม ในการขับเคลื่อนการจัดการบริหารป่าชุมชนและฝายมีชีวิตสู่การ
พัฒนาที่ยั้งยืน และตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น โดยมีภาคีเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคณะทำงานป่าชุมชนฯใน 15 พื้นที่ทั่วประเทศ 
จำนวนกว่า 60 คน ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

นายสถาพร สมศักด์ิ ผู้รับผิดชอบโครงการขับเคลื่อนการจัดการป่าชุมชนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  กล่าวช้ีแจงวัตถุประสงค์การจัดงานและ
โครงการ ว่า ตามที่คณะกรรมการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้เสนอ แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพิ่มรายได้ให้กับชุมชน 
จากการรักษาป่าชุมชน ทางสถาบัน จึงมีคำสั่ง ที่ ง 23/2566 เรื่องคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนป่าชุมชนและฝายมีชีวิตโดยมี
การกล่าวถึงที่มาในการจัดตั้งคณะทำงานที่เป็นผลจากการหารือร่วมกันระหว่าง พอช. และสำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ ในวันที่ 19 ธันวาคม 
2565 ที่ผ่านมา 

โดยมีการหารือถึงผลจากการประกาศใช้ พ.ร.บ.ป่าชุมชน 2562 ที่เป็นข้อบัญญัติทางกฎหมายที่มีส่วนกระทบต่อสิทธิชุมชน และประชาชนในเชิง
ปัจเจก เพื่อให้เกิดการวางแผนที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนงานดังกล่าว จึงเห็นควรมีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อปรึกษาหารือร่วมกันในการพิจารณา
พื้นที่การส่งเสริมป่าชุมชนรวมถึงการเอื้ออำนวยการจัดการและการแก้ไขปัญหาป่าชุมชนภายใต้กรอบกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องได้แก่ กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง เพื่อนำเสนอต่อสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ต่อไป 

ดังนั้นจาก พ.ร.บ. ดังกล่าวสู่โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ที่จะมีการเสริมการพัฒนาความเข้มแข็งของคณะกรรมการป่าชุมชน  ด้วยการสร้าง
ต้นแบบการจัดการ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ด้วยกลไกการพัฒนาที่ยั่งยืนและมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการบุคคล
ชุมชน หรือการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในระดับพื้นที่และเครือข่าย ทำให้สังคมเล็งเห็นความสำคัญหรือของการบรหิารจัดการป่าชุมชนและฝาย
อย่างยั่งยืน รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงสุขภาพที่เป็นผลจากสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ว่าถ้าหากไม่มีการจัดการป่าชุมชนที่ดีและเข้มแข็งแล้วนั้น สุดท้ายก็จะ
กลายเป็นวิกฤตสิ่งแวดล้อม “Climate Crisis” หรือวิกฤตโลกร้อน ที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์ 

นายกฤษดา สมประสงค์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ได้กล่าวถึงแนวทางการสนับสนุนองค์กรชุมชนเข้มแข็ง ว่า ปัจจุบัน  ดร.กอบศักด์ิ   
ภูตระกูล ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ ‘พอช.’ มีบทบาทสำคัญในการร่วมกับหน่วยงานภาคี
ต่าง ๆ สนับสนุนให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ส่งเสริมการจัดตั้งป่าชุมชน จัดทำฝายมีชีวิต ขณะเดียวประชาชนก็จะได้ประโยชน์จาก
การอนุรักษ์นี้ด้วย ดร.กอบศักดิ์ มีส่วนสำคัญในการแก้ไขกฎหมายหลายฉบับที่เป็นอุปสรรค ทำให้ประชาชนในชนบทไม่สามารถใช้ประโยชน์จาก
ฐานทรัพยากรป่าไม้ในท้องถิ่นของตนเองได้ เช่น ไม่สามารถตัดไม้มีค่าที่ปลูกในที่ดินของตนเองได้ โดย ดร.กอบศักดิ์ ได้แก้ไขปัญหาเหล่านี้ ทำให้
ประชาชนนำไม้มีค่ามาใช้ประโยชน์ นำมาเป็นทรัพย์สิน  ใช้เป็นหลักทรัพย์ในการกู้ยืมเงินจากธนาคารได้ ถ้าเราสามารถบูรณาการร่วมกันทั้ง

https://www.thaipost.net/public-relations-news/402584/
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ภาคเอกชน ท้ังภาคีเครือข่ายด้านการศึกษา องค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจ ถ้าเกิดการบุรณาการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ จะสามารถพัฒนาต่อ
ยอดให้ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนได้ในทุกมิติ 

   
นางนันทยา บุณยานันต์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ บรรยายหลักการและแนวคิดการบริหารจัดการป่าชุมชน ให้สำเร็จและมี
ความยั่งยืน กล่าวว่า ชุมชนจะต้องมีแผนการจัดการป่าชุมชน และเสนอผ่านคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัด กลไกในพื้นที่จะรับรองแผน  
ซึ่ง อปท. และหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่สามารถที่จะสนับสนุนชุมชนตามแผนนั้นได้  รวมถึงแผนภูมินิเวศน์ที่มีการเสนอเป็นแผนอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
ควบคุม พัฒนา และแผนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชน ขณะที่ชุมชนสามารถท่ีจะใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนตามกฎหมายได้ในบริเวณเพื่อการ
ใช้ประโยชน์ เช่น เก็บหาของป่า การใช้ประโยชน์จากไม้เพื่อการดำรงชีพ และการใช้สอยและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ภายในชุมชน การใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรอื่น เช่น น้ำ ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้และสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชน การใช้ประโยชน์จากไม้  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากภัยพิบัติหรือเหตุจำเป็น 

สิ่งที่อยากจะให้เกิดขึ้นคือ การพัฒนาต่อยอดสร้างรายได้ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์โดยชุมชน ในพื้นที่ที่มีศักยภาพในการท่องเที่ยวและ
ให้บริการ ซึ่งรูปแบบการดำเนินการต้องดำเนินการในรูปแบบกลุ่ม/วิสาหกิจชุมชน  และการใช้ไม้ต้องไม่ใช่การใช้ไม้หวงห้ามในพื้นที่ป่าสงวน  
เพื่อนำมาใช้ในการขายไม้ท่อน การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจชุมชนจากฐานราก (BCG) 

กล่าวทำความเข้าใจ พรบ.ฉบับใหม่ และสิทธิชุมชนในการจัดการป่าชุมชน โดยนายเดโช ไชยทัพ ประธานคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อน
ป่าชุมชนและฝายมีชีวิต ร่วมกับนายระวี ถาวร ศูนย์วนศาสตร์ชุมชน (ประเทศไทย) และ ผอ.วรากรณ์ เกษมพันธุ์กุล ผอ.ส่วนนโยบายและกฏหมาย
ป่าชุมชน โดยมีใจความคร่าวๆ ดังนี้ พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ ศ 2562 ให้มีกฎหมายว่าด้วยป่าชุมชน เหตุผล โดยที่เป็นการสมควรส่งเสริมให้
ชุมชนได้ร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บำรุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  และ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ อย่างสมดุลและยั่งยืน ในรูปแบบของป่าชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถจัดการป่าชุมชนและได้ประโยชน์จากป่าชุมชน อันจะส่งผลให้ชุมชน
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและความหลากหลาย ทางชีวภาพของประเทศให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืน 

ป่าชุมชนภายใต้ พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 สิ่งที่ดีขึ้นจากการที่มีกฎหมายส่งเสริม 1.มีกฎหมายเฉพาะทำให้คล่องตัวในการจัดการป่าชุมชน  
2.สามารถขยายการจัดตั้งป่าชุมชนเพิ่มมากขึ้น นำไปสู่ป่า 40% 3.คณะกรรมการป่าชุมชน สามารถดูแลป่าชุมชนโดยมีกฎหมายรองรับ  
4.ประชาชนท่ีดูแลป่าได้รับสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์จากป่าตามกฎหมายเพิ่มรายได้ครัวเรือน 5.ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น 

ในช่วงบ่ายของของการประชุมฯเป็นการตั้งวงเสวนาพูดคุย ในเรื่อง  “ทิศทางการบูรณาการความร่วมมือ การสนับสนุน ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับองค์กรชุมชน โดยภาครัฐ  ภาคเอกชนและประชาสังคม Move Forward 20 ปี ยุทธศาสตร์
ชาติ” ดำเนินรายการโดย นางสาวรมย์รัมภา เริ่มรู้ ผู้สื่อข่าวเนช่ันทีวี โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนา ได้แก่ 1. นายวิชัย นะสุวรรณโน รองผู้อำนวยสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 2. นายอภิสิทธิ์ เสนาวงค์ นักวิชาการชำนาญการพิเศษองค์การบริการจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ
มหาชน) 3. นายสุขสันต์ เพ็งดิษฐ์ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 8 การองค์การบริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การ
มหาชน) 4. นายระวี ถาวร ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อการคนกับป่า- ประเทศไทย (RECOFTC) 5.นางจรรจรีย์ บุรณเวช อนุกรรมการด้านจัดทำชุด
ข้อมูลและแผนที่กรรมการและเลขานุการโครงการรักษ์ป่าน่าน 
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โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีเป้าประสงค์ที่จะก่อให้เกิดความเชื่อมโยงดังนี้ 1.พื้นท่ีที่มีศักยภาพมีความพร้อมและมีการบริหารจัดการ
ป่าชุมชนและฝายอย่างยั่งยืนท่ีเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 2.การพัฒนาศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีความสามารถในการ (บุคคลชุมชน และองค์กร) 
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในระดับพ้ืนท่ีและเครือข่ายสมัชชาป่าชุมชน 68 จังหวัด ในด้านการบริหารจัดการป่าชุมชนและฝายอย่างยั่งยืน 

3.การสานเสริมพลังเครือข่ายการจัดการป่าชุมชนและฝายอย่างยั่งยืนด้วยการสร้างความเข้มแข็งในการจัดการตนเอง และรวมตัวกันเป็นเครือข่ายที่
มีการพัฒนาศักยภาพชุมชนท้องถิ่นตามบริบทของพื้นที่ 4. การมีกลไกทางนโยบาย สังคม และสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจดัการป่าชุมชนและ
ฝายอย่างยั่งยืน 5.เกิดการสื่อสารรณรงค์ในสังคมที่ทำให้เหน็ความสำคัญหรือการเปลี่ยนแปลงในสังคมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการป่าชุมชนและ
ฝายอย่างยั่งยืนและปัจจัยเสี่ยงสุขภาพท่ีเป็นผลจากสิ่งแวดล้อม 

นายเดโช ไชยทัพ ประธานคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลือ่นป่าชมุชนและฝายมีชีวิต ได้กล่าวสรุปถึงเรื่องประชุมสัมมนาในครั้งนี้ว่า “โครงการ
ที่จะเกิดขึ้นนี้เราดีไซน์ว่าในพื้นที่ 15 จังหวัด น่าจะมีเครือข่ายแบบจุด ทุกๆจังหวัดขึ้นมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พูดง่ายๆก็คือว่ามีเวทีคล้ายสมัชชา
ประจำจังหวัดมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันว่าที่น่ันทำอะไร ที่น่ีทำอะไร อะไรสำเร็จ อะไรล้มเหลวอะไรเป็นบทเรียนท่ีจะต้องแก้ จะทำแบบนี้จะทำยังไง 
จะประสานกันมันไม่ใช่แค่จัดการระดับพื้นท่ี แต่มันเป็นการจัดการเช่ือมความสัมพันธ์กับคณะกรรมการป่าชุมชนระดับจังหวัด ชวนผู้ว่าฯ มาดูพื้นที่
ทำความเข้าใจ ชวนสำนักงานจังหวัดมาพัฒนาแผนเพื่อให้ต่อยอดยังไง เข้าไปกำหนดยุทธศาสตร์จังหวัดนี้จะใช้งบยังไงจะชวนนายก อบจ.ลงพื้นที่
ยังไงเพราะคนเหล่านี้อยู่ในโครงสร้างคณะกรรมการ จะชวนผู้ทรงคุณวุฒิจะเชิญอัยการเข้าไป จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไปสัมผัสป่าชุมชน
อย่างไร ไม่ใช่เราทำฝ่ายเดียวเพราะฉะนั้นโครงการนี้ ก็เลยดีไซน์ออกแบบว่าการสร้างเครือข่ายความชัดเจนของป่าชุมชนถ้าชัดเจนแล้วเราก็จะ
เช่ือมโยงกับกลไกต่างๆได้ชัดเจน ผมก็คิดว่านี่เป็นเรื่องสำคัญที่ผมคิดว่ามันเป็นคุณูปการ  มันจะมีหลักอย่าง หนึ่ง คือหน้าที่หลักคือหน้าที่ของ 
กรมป่าไม้ แต่ว่ากฏหมายเนี่ยออกแบบเป็นกฎหมายของสังคมเพราะสังคมต้องเข้ามาต้องมีช่องมีทางชอบโดยระเบียบอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นท่ี พอช.
จับกับ สสส.จับมือกับกรมป่าไม้ ถ้าจะเข้ามาหนุนมาดูระเบียบมาดูช่องทางให้ชัดเจนอันนี้ผมก็คิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการทำงานตามเจตนารมณ์
กฎหมายป่าชุมชนแบบซึ่งผมคิดว่าประเด็นสุดท้ายที่หลายคนพูดว่า ระเบียบกฎหมายบางทีมันก็บังคับใช้ทั่วประเทศ ต่อรองการเขียนกันออกมา
อาจจะไม่สอดคล้องกับชุมชน ก็อาจจะมีบางประเด็นที่ที่เป็นประเด็นที่อาจจะต้องทบทวนพัฒนาให้แก้ไขดีขึ้นก็จากพื้นที่  15 พื้นที่นี้ ก็จะเป็น
ตัวอย่างว่า ในอนาคตถ้าจะให้ชุมชนเข้มแข็งกว่านี้ควรจะเพิ่มเติมวิธีนี้ให้มันก็จะเป็นงานวิชาการ  โอกาสนี้ก็จะเช่ือมนักวิชาการกฎหมายในทาง
รัฐศาสตร์มาช่วยดูว่าถ้าเราจะ ไม่ต้องไปไกลแล้วเอาแค่อนุบัญญัติระดับล่างสุดระดับกติกาชุมชนเขียนให้ดีเขียนยังไง เริ่มจากตรงนี้ก่อนเขียนให้มัน
สอดคล้องกับความต้องการของชาวบ้านเขียนให้มันบังคับใช้แล้วก็เป็นประโยชน์ เขียนแล้วไปส่งเสริมสนับสนุนให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
อาจจะมีหลายระดับใช้ งานของเราทั้ง 3 ระดับ ที่เรามารวมกันไว้ใน 15 พื้นที่ แล้วก็การขับเคลื่อนในระดับจังหวัดการขับเคลื่อนในระดับตัว 
บทกฎหมาย อันนี้ผมก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ผมอยากจะมาเสริมให้พวกเรามั่นใจว่า เราจะไม่ทิ้งกัน” 

ด้าน ดร.ชาติวุฒิ วังวล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สสส. กล่าวเพิ่มเติมว่า สุดท้ายป่าชุมชนคือบ้านของพี่ๆ
ทุกคนบ้านของพวกเรา เราดูแลเพื่อให้บ้านไม่ถูกเผา ป่าชุมชนคือพื้นที่วัฒนธรรมพื้นที่ชุมชนพื้นที่การเรียนรู้ พื้นที่สร้างราย พื้นที่มีโภชนาการที่
สมบูรณ์พื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพพื้นที่ที่เรารู้สึกว่าเราอยู่แล้วปลอดภัย สุดท้ายเนี่ยถ้าใครมาเผาบ้านเราช่วยกันดูแลเมื่อไม่เผามันก็ไม่
เกิดพีเอ็ม 2.5 ก็เลยกลายเป็นท่ีมาที่ไปว่าโครงการแบบนี้ สสส. ต้องเร่งสนับสนุนให้ชุมชนเข้าใจถึงผลกระทบแล้วก็เป็นเจ้าของป่าเป็นเจ้าของบ้านท่ี
จะดูแล แต่ทำยังไงให้เราเติมพลังชุมชนเพื่อไปแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ได้ ก็เป็นที่มาที่ไปตรวจสอบเป็นองค์กรนวัตกรรมเพราะฉะนั้น ถ้าอยากทำอะไรที่
มันดูใหม่ ดูเป็นสิ่งที่แบบภาครัฐไม่เคยทำมาก่อน เราใช้งบประมาณ สสส. เพื่อทำให้มันมันมีโมเดลใหม่ๆมาป้องกันป่า ป้องกันบ้านของตัวเองแบบ
ใหม่ๆได้ ยิ่งเมื่ออากาศมันร้อนขึ้น ยิ่งเมื่อสภาพอากาศมันเปลี่ยนไป เราเจอประสบการณ์ที่ฝนน้อยแต่ฝนหนักมาก มาเละเทะน้ำท่วมบ้านหลายบ้าน
แทบสูญสิ้น คิดว่าสุดท้าย เราแก้ปัญหาที่ต้นทาง ทำให้เราสามารถเทรดแลกป่าเป็นพื้นที่ ท่ีมันเป็นต้นทุนของชุมชนมันช่วยได้ ในบทสรุปผมคิดว่า 
สสส.เราเหมือนเป็นหน่วยตรงกลางที่ชวนคนทุกคนพี่ๆเพื่อนๆทั้งรัฐและเอกชนมานั่งคุยกัน อย่างพื้นที่ลำปาง เราเชื่อมโยงกับ เอสซีจี(ฆฉฌ) มาซื้อ
เศษชีวมวลของชาวบ้านที่ไม่ต้องเผานาข้าวแล้ว อะไรแบบนี้ ที่ทำให้พวกเราสามารถท่ีจะแทนที่จะไม่เผาแต่สร้างประโยชน์ได้หรือป่าชุมชนต่างๆ ที่
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มันเป็นเป็นพ้ืนที่ทำมาหากินมันไม่ถูกความหวงของภาครัฐ ทำยังไงให้ความเช่ือใจไว้ใจ การทำให้เกิดคณะกรรมการป่าชุมชนและอนุจังหวัด ต่างๆ 
มันเคลื่อนไปได้ เมื่อเช้าอยู่ด้วยกันเช้าแล้วผมรู้สึกว่าเราช่ืนใจที่เราเห็นที่เราเห็นความรู้สึกการเป็นเจ้าของการพยายามทำให้ป่าเป็นพื้นที่ปลอดภัย
และการใช้ประโยชน์ โดยเราไม่ได้รู้สึกว่ามันน่ากังวลขนาดนั้นแล้ว สมัยก่อนเรารู้สึกว่าเรื่องป่ามันจะดูแลกันยังไงได้ พอเรามี พรบ.ป่าชุมชนเป็น
โจทย์สำคัญโดยเฉพาะ 15 พื้นที่ หรือการมีเทมเพลตได้ไปขอพัฒนาแผน ผมว่ามันดีมากเพราะสุดท้ายให้เรามานั่งทำแผนแต่ละพื้นแต่ละพื้นที่จะ
เหนื่อยมาก เข้าใจเลยว่ากว่าจะพัฒนาแผนออกมาได้ ซึ่งการมีเทมเพลต จะช่วยเราได้มาก อาจจะเหมือนกันก็ได้ ไม่เป็นไรแต่สุดท้ายมันคือมันคือ
แผนที่ทุกคนตกลงยินยอมเป็นเจ้าของด้วยกันคือคือสิ่งที่ดีมากๆ  จริงๆโครงการ ระดับนี้เนี่ยมันทำให้ประชาชนแอคทีฟซิติเซน เป็นพลเมืองตื่นรู้ 
พร้อมสู้ เราก็สู้ไปด้วย เรื่องความยากลำบากในเรื่องปัญหามลพิษทางอากาศไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้ สสส.ก็คุยเรื่องมลพิษจากต่างประเทศเราเพิ่งทำวง
พูดคุยกับกับลาว และกัมพูชา มีกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงการต่างประเทศ เพราะสุดท้าย PM 2.5 ไม่ได้อยู่แค่ในบ้านเราอย่างเดียว เป็นมลพิษ
ข้ามแดน  ก็เป็นนโยบายประเทศท่ีเราเข้าไปเร่งดำเนินการเพื่อให้ให้พวกเราไม่ป่วย สสส.เราเป็นคนทำงานสุขภาพ เราต้องไม่ป่วย ถ้าป่วยไม่ได้ป่วย
เรื่อง PM 2.5 ต้องไม่ป่วยเรื่องนี้เพราะว่าเป็นเรื่องป้องกันได้ มันแก้ไขปัญหาได้ วันน้ีมาให้กำลังใจ ให้อยากเสริมพลังเก็บเติมพลัง พี่ๆเพื่อนๆทุกคน
ว่าเราอยู่ด้วยกันในเชิงงบประมาณในเชิงต้นทุนในเชิงการสนับสนุน สสส. ไม่หายไปไหน เพื่อที่จะให้พวกเราภาคีฝั่งชุมชนได้รับการหนุนเสริมเติมพลัง 

 
ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา มีการจัดตั้งป่าชุมชนในพื้นที่ป่าต่างๆ ทั่วประเทศก่อนจะมี พ.ร.บ.ป่าชุมชน  พ.ศ.2562 และหลังมี พ.ร.บ.แล้ว จนถึง
ปัจจุบันประมาณ 12,000 แห่ง  เนื้อท่ีรวมประมาณ 6.6 ล้านไร่   และกรมป่าไม้มเีป้าหมายภายในปี 2570 จะเพิ่มจำนวนป่าชุมชนอีก 15,000 แห่ง 
เนื้อที่รวมประมาณ 10 ล้านไร่ พอช. จึงร่วมกับกรมป่าไม้ รวมถึงภาคประชาสังคม และขบวนองค์กรชุมชนในการส่งเสริมป่าชุมชนนำร่อง  จำนวน 
15 แห่งทั่วประเทศภายในปีนี้ เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ป่า  และสามารถใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน 

เช่น  การจัดทำโครงการคาร์บอนเครดิตเพื่อลดภาวะโลกร้อน  ซึ่งประชาชนจะได้รับงบประมาณมาสนับสนุนการพัฒนาชุมชน  รวมทั้งการดึงภาค
ธุรกิจเอกชนมาส่งเสริมให้ชาวบ้านดูแลป่า  และการสร้างฝายมีชีวิตเพื่อกักเก็บน้ำ  จะทำ ให้ประชาชนมีน้ำใช้   มีผลผลิตต่างๆ จากป่า  รวมทั้งการ
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเป็นทรัพย์สิน  เช่น ต้นยางนา  ไม้สัก  ประดู่  ตะเคียนทอง 

“พื้นที ่ 1 ไร่  จะปลูกต้นไม้ดีๆ ได้ประมาณ 200 ต้น  ได้ต้นละ 2-3 หมื่นบาท  จะได้มูลค่าประมาณ 2 ล้านบาท  หาก 1 ชุมชนปลูก 1,000 ไร่  จะ
สร้างมูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท  ประเทศไทยจะเปลี่ยนไปใน 3 ปีด้วยมือเรา  และในอนาคตจะมีการต่อยอดในพื้นที่ป่าชายเลนที่สามารถจัดทำ
แผนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน ์  สร้างอาชีพ  สร้างรายได้  สร้างพื้นที่สีเขียวได้”  
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ทส.สั่งรื้อแล้ว รีสอร์ตโขดหินเกาะเต่า สร้าง ไม่ได้รับอนุญาต 
วันท่ี 26 มิถุนายน 2566 - 07:34 น.  

   

ทส.สั่งร้ือแล้ว รีสอร์ตโขดหินเกาะเต่า สร้าง ไม่ได้รับอนุญาต 

“จาการกรณีที่มีข่าวการร้องเรียนผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์ก โดย FACEBOOK ช่ือว่า ชมรม STRONG ต้านทุจริต จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยการแชร์
ภาพจากนักท่องเที่ยวท่ีได้แชร์ลงใน Tiktok ส่วนตัว ถึงรีสอร์ตชื่อว่า Cape Shark Villas ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีเกาะเต่า ถึงการสร้างสิ่งปลูกสร้างอาคารและ
แนวเขตพื้นท่ี ของรีสอร์ต ดังกล่าวว่าถูกต้องหรือไม่ น้ัน 

ล่าสุด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สั่งการที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม นำกำลังเจ้าหน้าที่จากศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เข้าดำเนินการกับเคปชาร์ค พูล วิลล่า เกาะเต่า  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตรวจพบก่อสร้างอาคารที่พักบนโขดหินติดริมทะเลบริการ
นักท่องเที่ยวและอยู่ในเขตพื้นที่ตามประการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ” 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) สั่งการเร่งด่วนให้ ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ท่ีปรึกษา
รัฐมนตรีทส. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดทส.นายชีวะภาพ ชีวะธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการทส. นำกำลังเจ้าหน้าที่จากศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า  
(ศปก.พป.) และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เข้าดำเนินการขั้นเด็ดขาดกับเคปชาร์ค พูล วิลล่า เกาะเต่า ท้องที่ตำบลเกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 
กรณีก่อสร้างอาคารที่พักบนโขดหินติดริมทะเลบริการนักท่องเที่ยว  โดยก่อนหน้านี้ ผู้ว่าราชการ จ.สุราษฎร์ธานี ได้สั่งการให้ทางอ.เกาะพะงัน 
เทศบาลตำบลเกาะเต่า ซึ่งทางเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 สั่งห้ามมิให้บุคคลใช้หรือเข้าไปใน
ส่วนใดๆ ของอาคาร ตั้งแต่วันท่ี 22 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป 

เบื้องต้นพบว่าพื้นที่เกาะเต่าเป็นพ้ืนท่ีราชพัสดุทั้งเกาะ โดยมีกรมธนารักษ์เป็นผู้ดูแล และจากการตรวจพบว่าบริษัท เคปชาร์ค พูล วิลล่า จำกัด เป็น
ผู้ครอบครองอาคารที่ตั้งเลขท่ี 21/9 หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และได้มีการขออนุญาตใช้ประโยชน์การเช่าท่ีดิน
จากธนารักษ์ แต่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตจากทางธนารักษ์ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการ  และตรวจสอบพบอยู่ในเขตพื้นที่ตามประกาศทส. “เรื่อง
กำหนดเขตพื้นท่ีและมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ” 

   
ปฏิบัติการครั้งนี้นำโดย ดร.ยุทธพล  พร้อมด้วยนายชีวะภาพ นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการ
แทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(ทช.) นำกำลังเจ้าหน้าที่ ศปก.พป. โดยหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) ชุดปฏิบัติการ

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2023/06/111-46.jpg
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พิเศษฉลามขาว เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 4 (ภาคใต้) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ขยายผลดำเนินการตามอำนาจ  หน้าที่ 
ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ต่อผู้ประกอบการเคปชาร์ค พูล วิลล่า เกาะเต่า 

ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า อยู่ในเขตที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียน สฏ.588 (เกาะเต่า) ท้องที่ตำบลเกาะเต่า  และอยู่ในพ้ืนท่ีตามประกาศทส. 
เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณท้องที่ตำบลตลิ่งงาม  ตำบลบ่อผุด ตำบลมะเร็ต ตำบลแม่น้ำ ตำบลหน้าเมือง 
ตำบลอ่างทอง ตำบลลิปะน้อย อำเภอเกาะสมุย และ ตำบลเกาะพะงัน ตำบลบ้านใต้ ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2557 

โดยอาคารที่พัก และสิ่งก่อสร้าง ของเคปชาร์ค พูล วิลล่า มีการเปลี่ยนแปลงสภาพทางกายภาพของหาดไปจากเดิม มีการเคลื่อนย้ายหินที่มีอยู่ตาม
ธรรมชาติ มีการตัดแต่งหิน มีการก่อสร้างทับหาดหิน ทำให้เสียทัศนียภาพบริเวณหาด และเป็นพ้ืนท่ีที่มีลักษณะเป็นชายหาดหิน (Rocky Share) 
เป็นลักษณะชายหาดในบริเวณเขตน้ำขึ้นน้ำลงที่มีหินเป็นโครงสร้างหลักทางกายภาพ ซ่ึงจะพบหาดหินได้ตามเกาะต่างๆ หรือตามชายฝ่ังทะเลที่
เชื่อมติดต่อกับภูเขา หาดหินเกิดจากการผุพังหรือการกัดเซาะของน้ำทะเลทำให้เกิดซอกเล็กซอกน้อยและเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตมากมาย 
รวมทั้งยังเป็นแหล่งหลบภัยของสัตว์น้ำวัยอ่อนได้เป็นอย่างดี 

โดยสภาพแวดล้อมทั่วไปของหาดหิน มีลักษณะเป็นหน้าผา หรือเป็นหินขนาดใหญ่  ซึ่งมีการกระจายตัวของสิ่งมีชีวิตระดับต่างๆ ในแนวตั้งชัดเจน 
ทั้งนี้การกระจายตัวของสิ่งมีชีวิตดังกล่าว มีผลมาจากปัจจัยทางกายภาพ  ได้แก่ อุณหภูมิ ความช้ืน ละอองน้ำเค็ม คลื่น และกระแสน้ำ เป็นต้น 
ความสำคัญของหาดหิน คือ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตทางทะเล  แหล่งท่องเที่ยวและนันทนาการ แหล่งอาหารและประมงทะเล แหล่ง
สมุนไพร สารผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติและยารักษาโรค แนวกำบังคลื่นลมทางธรรมชาติ ซึ่งในระบบนิเวศหาดหิน มีความหลากหลายทางชีวภาพ มี
สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่หลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น สาหร่ายทะเล ฟองน้ำทะเล หนอนต่างๆ หอยและหมึก ดาวทะเล ปลิงทะเล เพรียง ปลากระดูกอ่อน 
และปลากระดูกแข็ง ซึ่งล้วนแล้วมีความสำคัญต่อระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ 

จากการสอบถามเจ้าหน้าท่ีธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี พบว่าบริเวณพ้ืนที่ที่มีการตรวจสอบของเคป ชาร์ค พูล วิลล่า ยังไม่ได้รับอนุญาต โดย
เจ้าของโครงการได้ยื่นขออนุญาตเช่าท่ีดินตามระเบียบจากท่ีราชพัสดุ ตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562 ซึ่งอยู่ในขบวนการตรวจสอบรังวัด 
และจากการสอบถามเจ้าหน้าที่เทศบาลเกาะเต่า พบว่าอาคารที่พักไม่ได้มีการขออนุญาตให้ก่อสร้างอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

คณะเจ้าหน้าที่ ได้สอบถามนางสุนิสา ลาพอร์ท ซ่ึงยอมรับเป็นเจ้าของรีสอร์ตดังกล่าว ได้ช้ีแจงให้เจ้าหน้าที่ทราบว่า ที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินที่ได้
ครอบครองทำประโยชน์ต่อเนื่องมาโดยมีเอกสารที่ดินเป็น ภบท. 5 และภายหลังทางธนารักษ์ได้แจ้งว่า ที่ดินของโครงการอยู่ในเขตที่ดินในความ
รับผิดชอบของกรมธนารักษ์ ให้ไปดำเนินการขอเช่าที่ดินตามระเบียบ ซึ่งทางโครงการๆก็ได้ไปยื่นขออนุญาตไว้แล้วตั้งแต่ปี 2661 ซึ่งอยู่ในข้ันตอน
รังวัดตรวจสอบและดำเนินการออกใบอนุญาต ซึ่งรีสอร์ตได้ดำเนินการมาก่อนแล้ว ในส่วนของประกาศทส. เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตนเองไม่ทราบมาก่อนว่ามีระเบียบดังกล่าวออกมาบังคับใช้ และรีสอร์ตดังกล่าวได้ดำเนินการมาก่อนที่จะมีประกาศฉบับ
ดังกล่าวประกาศใช้ 

ด้าน ดร.ยุทธพล  ได้ช้ีแจงเหตุผลความจำเป็นทางด้านการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของการประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
ฉบับดังกล่าว และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นให้เข้าใจ โดยนางสุนิสา  รับทราบเข้าใจ และเสนอยินยอมที่จะเร่งร้ือถอนอาคารหลัง
ดังกล่าวออกไป 

สำหรับ พ้ืนท่ีตามประกาศทส.เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่เกาะเต่า ประกาศขึ้นมาเป็นข้อระเบียบ กฎหมาย 
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างสัมฤทธิ์ผล เกิดความ
ยั่งยืนต่อระบบนิเวศน์ในพื้นที่ที่มีความเปราะบางทางระบบนิเวศน์  เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นในมิติต่างๆ  การประกาศพื้นที่
ดังกล่าวจะมีกำหนดระยะเวลาเป็นช่วงเวลา เมื่อไม่มีความจำเป็นต้องใช้ก็อาจยุติการใช้ประกาศดังกล่าว เช่นกรณีเกาะเต่ามีการประกาศครั้งแรก
เมื่อปี 2557 และมีการต่ออายุประกาศฉบับดังกล่าวออกไปแล้วจำนวน 3 ครั้ง ครั้งละ 2 ปี ล่าสุดเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา 

และนายชีวะภาพ  ได้สั่งการให้นายชาญชัย กิจศักดาภาพ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญพิเศษ หัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) 
พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าขยายผลตรวจสอบอาคารหลัง
ดังกล่าวโดยละเอียด เพื่อเก็บบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ใช้ประกอบการพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายต่อไป 
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ชาวบ้านสุดทน ลอบตัดไม้ในป่าชุมชน ร้องเข้าปิดล้อมจับ 
25 มิถุนายน 2566 เวลา 20:15 น.  

 
ชาวบ้านในพ้ืนที่สุดทน หลังพบมีกลุ่มมอดไม้เข้ามาลักลอบตัดไม้ในป่าชุมชนซ่ึงอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ร้องเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าปิด
ล้อมจับ 

25 มิ.ย.2566 – กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการอำนวยการชอง  พล.ต.ต.
วัชรินทร์ พูสิทธ์ิ  ผบก.ปทส. พ.ต.อ.ศานุวงษ์ คงคาอินทร์ ผกก.4 บก.ปทส.สั่งการให้ ร.ต.ต.วสุอนันต์ สารีพันธุ์ รอง.สว.(ป.) กก 4 บก.ปทส. หัวหน้า
ชุดปฏิบัติการที่ 1 ลำปาง ประสานงานไปยัง นายดนุศักดิ์ หมื่นโฮ้ง ผอ.ศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 3 ภาคเหนือ นายเจนายเจษฎา เอนกคณา 
หัวหน้าสายตรวจศูนย์ป้องกันปราบปรามที่ 3 (ภาคเหนือ) กำลังเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ ลป.18 แม่เรียง) อำนวยการ 

โดย นายสมศักดิ์ สกุลวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 ลำปาง  นายจิตกร ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและ
ป้องกันไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 ลำปาง พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านต้นผึ้ง ม.5 และกำลังชาวบ้านในพื้นที่ ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา  
จ.ลำปาง สนธิกำลังเข้าปิดล้อมและตรวจสอบจุดที่ได้รับแจ้ง ซึ่งอยู่ในพ้ืนท่ีป่าชุมชนบ้านต้นผึ้ง  เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยาว   

ทั้งนี้ผืนป่าดังกล่าวชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ร่วมกันอนุรักษ์ให้เป็นป่าชุมชนเพื่อให้ชุมชนได้หากินกับป่าและอาศัยของป่าในการเลี้ยงชีพและหารายได้
เสริมจากผลผลิตจากป่าแห่งนี้ แต่ระยะหลังพบว่ามีกลุ่มมอดไม้ ซึ่งเป็นชาวบ้านต่างพื้นที่แอบเข้ามาลักลอบตัดไม้ลำเลียงไม้ออกจากป่าอย่าง
ต่อเนื่อง ทำให้ผืนป่าท่ีอนุรักษ์ไว้เริ่มเสียหายเป็นวงกว้าง  

ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านในพื้นที่จึงได้จัดกำลังออกตรวจสอบรอบๆป่าและพบว่ามีร่องรอยการตัดไม้ทำลายป่าจึงรีบประสานขอกำลังเจ้าหน้าที่   
ที่เกี่ยวข้องเข้าทำการปิดล้อม ซึ่งสามารถจับกุมผู้ต้องหาที่เข้ามาตัดไม้ทำลายป่าได้ 2 คน คือนายวีรภัทร อายุ 48 ปี และ นายหลั่น อายุ 63 ปี  
(ขอสงวนนามสกุล) ชาวบ้าน ม. 4 ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง พร้อมของกลาง รถยนต์กระบะที่ใช้บรรทุกไม้ 1 คัน เลื่อยโซ่ยนต์ 1  เครื่อง ไม้หวงห้าม
จำนวน 21 ท่อน 

โดยทั้ง 2 คนให้การรับสารภาพว่าเข้ามาตัดไม้ในพื้นที่แห่งนี้จริง  เจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาและของกลางมาทำการบันทึกจับกุม โดยได้มี
การเชิญเจ้าหน้าที่อัยการ ฝ่ายปกครองอำเภอเกาะคา และส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมตรวจสอบที่จุดเกิดเหตุ ก่อนที่จะส่งตัวให้ ร้อยเวร สอบสวน 
สภ.เกาคา จ.ลำปาง ดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป. 

 

 

 

https://www.thaipost.net/district-news/403462/
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ป่าไม้ บุกจับแก๊ง ตัด-ขน ไม้ยางนา-ประดู่ อายุร้อยปีริมมูล สั่งอายัดเร่งตรวจสอบสิทธิ์  

   
25 มิ.ย. 2566 - 16:20 น.  

นครราชสีมา ป่าไม้ครบุรี บุกควบคุมตัวกลุ่มชายฉกรรจ์ ลักตัด-ขนไม้ยางนา ไม้ประดู อายุนับร้อยปี ริมมูล 20 ต้น สั่งอายัดเร่งรอตรวจสอบ
เอกสารสิทธิ์ หากผิดส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย 

25 มิ.ย. 66 – นายพัฒนพงศ์ โพธิ์ภักดี หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นม.6 ( ครบุรี ) พร้อมนายสิทธากร หาญลคร ปลัดอำเภอครบุรี และ 
ร.ต.อ.ปรเมศร์ ศรเพ็ชร รองสารวัตรสอบสวน สภ.ดอนแสนสุข 

ประสานกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่  นม.6, ฝ่ายปกครองอำเภอ, เจ้าหน้าที่ตำรวจ และผู้นำชุมชน รวมกว่า 20 นาย เข้าทำการ
ตรวจสอบบริเวณลำน้ำมูล ช่วงรอยต่อระหว่าง ตำบลอรพิมพ์ และ ตำบลครบุรีใต้ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ภายหลังรับแจ้งว่า มีกลุ่มบุคคล
เข้าไปตัดต้นยางนาขนาดใหญ่ อายุนับร้อยปี จำนวนมาก 

โดยที่เกิดเหตุเป็นลำน้ำมูล ในเขตท้องที่บ้านบึงพัฒนา หมู่ที่ 12 ต.ครบุรีใต้ อ.ครบุรี เป็นลำน้ำสายหลัก รองรับน้ำจากเขื่อนมูลบน และไหลต่อไปยัง
พื้นที่ดา้นล่าง ซึ่งจะไปบรรจบกับลำน้ำอีกหลายสาย และเกิดเป็นลำมูลสายใหญ่ 

   
ซึ่งพบว่า บริเวณริมลำน้ำ มีต้นยางนาและต้นประดู่ขนาดใหญ่ถูกตัดโค่นไปประมาณ 20 ต้น นอกจากนี้ ยังพบไม้ที่ถูกตัดทอนเป็นท่อนขนาดใหญ่ 
เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 60 – 80 เซนติเมตร ยาวประมาณ 2 เมตร ถูกลำเลียงขึ้นรถบรรทุก 10 ล้อ ทะเบียน 88-9345 นครราชสีมา และ
รถบรรทุก 18 ล้อ ทะเบียนตัวแม่ 70-4369 ชัยภูมิ ทะเบียนตัวลูก 70-4370 ชัยภูมิ รวมจำนวน 18 ท่อน และยังมีไม้ท่อนที่ถูกตัดทอน กำลังถูก
ลำเลียงเตรียมขึ้นรถอีกกว่า 10 ท่อน 

นอกจากน้ี ยังพบรถยนต์กระบะ อีก 3 คัน ประกอบด้วย รถยนต์กระบะ ยี่ห้ออีซูซุ สีดำ ทะเบียน กง 4815 บุรีรัมย์ ,รถยนต์กระบะ ยี่ห้ออีซูซุ สีขาว 
ทะเบียน ยข 2524 นครราชสีมา และรถยนต์กระบะ ยี่ห้อมิตซูบิชิ ไทรทัน สีดำ ทะเบียน 9 กว 6158 กรุงเทพมหานคร และรถยนต์เก๋ง ยี่ห้อมิตซูบิชิ สี
บรอนซ์ ทะเบียน ขก 3723 อุบลราชธานี อีก 1 คัน จอดอในบริเวณที่เกิดเหตุ พร้อมด้วยชายฉกรรจ์อีก 4 คน 

เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวทั้งหมดมาทำการสอบถาม และอายัดไม้ของกลางกับรถยนต์ทั้งหมดไว้ทำการตรวจสอบว่า ได้ทำการตัดลำเลียงไม้ทั้งหมด
อย่างถูกต้องหรือไม่ และไม้ที่ตัดอยู่ในท่ีดินที่มีกรรมสิทธ์ิตามชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ 

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2023/06/9-119.jpg
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เพื่อจะได้สืบหาผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ทั้งกลุ่มผู้ตัด นายทุน นายหน้า และเจ้าของที่ใกล้เคียงมาให้ปากคำ พร้อมกับนำเอกสารต่างๆ มาแสดงให้ทาง
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบตามสิทธิต่อไปด้วย 

นายพัฒนพงศ์ เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบในเบื้องต้น พบว่า มีต้นยางนาซึ่งอยู่ริมลำน้ำ ลักษณะน่าจะอยู่นอกเขตกรรมสิทธิ์ ถูกตัดเป็นจำนวนมาก  
จึงจำเป็นต้องอายัดไม้ทั้งหมดเอาไว้ตรวจสอบว่า เป็นไม้ที่อยู่ในที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์หรือไม่ ซึ่งหากตรวจสอบพบว่า ไม่อยู่ในที่กรรมสิทธิ์ ก็จะต้อง
ดำเนินคดีตามกฎหมาย 

โดยไม้ที่ถูกตัดไปนั้นเป็นไม้ยางนา จำนวน 18 ต้น และไม้ประดู่อีก 2 ต้น รวมเป็น 20 ต้น แต่ละต้นมีอายุนับร้อยปี ซึ่งทั้งหมดที่ตรวจพบในวันนี้ 
จะต้องอายัดไปเป็นรักษาไว้ก่อนจนกว่าจะมีการพิสูจน์ได้ว่า อยู่ในเขตที่ดินหรรมสิทธ์ิหรือนอกเขต 

จากการสอบถามหนึ่งในชายฉกรรจ์ชาวจังหวัดนครราชสีมา ที่อยู่ในท่ีเกิดเหตุ ยอมรับว่า ตนเป็นเพียงลูกจ้างขับรถให้กับนายจ้างคนหนึ่งที่รับงานมา
จากเจ้าของไม้อีกทอดหนึ่ง เพื่อจะนำไม้ไปส่งท่ีจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยจะได้รับค่าจ้างเท่ียวละ 13,000 บาท 

ซึ่งนายจ้างบอกว่า ไม้ทั้งหมดเป็นไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยตัวเองติดต่อผ่านทางนายจ้างอย่างเดียว จึงไม่รู้จักเจ้าของไม้ ส่วนนายจ้างก็รับงาน
ผ่านทางไลน์มาอีกทอด และตอนนี้ยังไม่สามารถติดต่อกับเจ้าของไม้ได้ 
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ศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 1 (ภาคกลาง) เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง วัดป่า ในพื้นที่ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี  
บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ 
23 มิถุนายน 2566 11:11 น. สยามรัฐออนไลน์ ภูมิภาค  

 
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 1 (ภาคกลาง) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในพ้ืนท่ี เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีการร้องเรียนว่าวัดป่าแห่งหนึ่งที่อำเภอ
บ่อทอง จังหวัดชลบุรี บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ ตัดโคนไม้ป่าจำนวนหลายชนิด  และมีการสร้างอาคารขึ้นใหม่จำนวนหลายหลัง ตรวจสอบไม่พบการ
อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 

  
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 1 (ภาคกลาง) ส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม สำนักป้องกันรักษาป่าและ
ควบคุมไฟป่า ร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ สจป. 9 (ชลบุรี) ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ชลบุรี 2 หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี ชบ. 2 (เขาพริก) ร่วมกัน
ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีตามร้องเรียนว่ามีบุกรุกที่ดินทำกิน โดยวัดป่าแห่งหนึ่ง และได้รื้อถอนที่อยู่อาศัย ตัดโคนไม้ป่าจำนวนหลายชนิด รวมถึง
พืชผลทางการเกษตร และมีการสร้างอาคารขึ้นใหม่จำนวนหลายหลัง ล้อมรั้วด้านหน้ามิดชิด ไม่ให้บุคคลใดเข้าไป มีบุคคลจำนวน 1 คนเฝ้าอยู่  
จึงขอให้กรมป่าไม้ตรวจพื้นท่ีแปลงนี้ว่าอยู่ในเขตป่าไม้หรือไม่   

จากการตรวจสอบพบว่า พ้ืนที่ร้องเรียนดังกล่าวอยู่บริเวณป่าเขาช่องแคบ หมู่ที่ 3 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี มีสิ่งปลูกสร้าง
ค่อนข้างใหม่จำนวนมาก มีทางเช่ือมกันทุกจุด จึงได้คำนวณหาพื้นที่บุกรุก จำนวน 9-0-57 ไร่ ผลการตรวจสอบพบว่าอยู่ในป่าสงวนแห่งชาติ  
ป่าท่าบุญมีและป่าบ่อทอง และพื้นที่ดังกล่าว ไม่มีการอนุญาตใดๆ จากพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการยึดถือ ครอบครอง หรือทำประโยชน์ดังกล่าว  
จึงถือเป็นผิดตาม พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัติป่าไม้ 2484 และพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 จึงได้ทำบันทึกพร้อมตรวจยึดพื้นที่บุกรุก จำนวน 9-0-57 ไร่ แจ้งความกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานี
ตำรวจภูธรบ่อทอง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

  

https://siamrath.co.th/n/456869
https://siamrath.co.th/region
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20230623/874bf89a04423e28e942f819fa6bdbda232876a7641a1be1785d587c5de77299.jpg?itok=l71DkS0d
https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20230623/4dddaac7ab72cd67a4905e6be65549d2ca702925c0674d6bc4a39314db0cd1a0.jpg?itok=wtMj-IIN
https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20230623/8e90488d55a99bee520feaa766b3643fae2aafdb8baf8909aa360fb24b975f41.jpg?itok=KpORYbR6
https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20230623/5ce742a5b30d643f9bd1eeb3bfc726183c957d1767e3f980d70dc256e6ce82f6.jpg?itok=bHj_Rqp-
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เจ้าหน้าที่ขุนหาญบุกจับหนุ่มซุกไม้พยุง 63 ท่อนพร้อมปืนกระสุนและยาบ้า 
วันท่ี 24 มิถุนายน 2566 - 21:07 น.  

 

เจ้าหน้าที่ขุนหาญบุกจับหนุ่มซุกไม้พยุง 63 ท่อนพร้อมปืนกระสุนและยาบ้า 

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน นายพรชัย วงศ์งาม นายอำเภอขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ  เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 ได้รับแจ้งจากสายข่าว 
ฝ่ายปกครองว่า ที่บริเวณกระท่อมด้านทิศใต้บ้านห้วยจันทร์ ม.4 ต.ห้วยจันทร์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ได้มีการแอบลักลอบทำไม้พยุงและมีสิ่งของ
ผิดกฎหมาย ดังนั้น จึงได้สั่งการให้นายจุติเพชร บุญเนตร ปลัดอำเภอ งานป้องกัน/เจ้าพนักงาน  ป.ป.ส. เลขประจำตัว 620041นำกำลัง จนท.
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน อ.ขุนหาญ ที่ 6 สนธิกำลัง จนท.ตำรวจ สภ.ขุนหาญ ,จนท.หน่วยพิทักษ์รักษาป่าที่ ศก.1, จนท.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ห้วยศาลา, จนท.ชุดปฏิบัติการข่าว กกล.สุรนารี ,จนท.ทหาร กกล.สุรนารี ฉก.3 ร่วมกันออกไปตรวจสอบเพื่อป้องกันปราบปรามการกระทำความผดิ
เกี่ยวกับการทำลายทรัพยากรธรรมชาติในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของ อ.ขุนหาญ ตามแผน “ยุทธการ 238 พิทักษ์นครลำดวน” 

เมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงที่เกิดเหตุ ได้พบกับ นายวิทยา อายุ 31 ปี ชาวบ้าน ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ อยู่ในบริเวณกระท่อม เจ้าหน้าที่จึงได้
แสดงตัวเข้าทำการตรวจสอบรอบบริเวณ และพบของกลางประกอบด้วย ไม้พยุง จำนวน 63 ท่อน/เหลี่ยม ยาบ้า เม็ดสีส้ม มีอักษร wy ประทับบน
เม็ดด้านหนึ่ง จำนวน 7 เม็ด ยาบ้า สีเขียว จำนวน 2 เม็ด อาวุธปืน ลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์ จำนวน 2 กระบอก เครื่องกระสุนปืน ลูกซอง เบอร์ 12 
จำนวน 14 ลูก ขวานถาก จำนวน1 เล่ม เลื่อยคันธนู จำนวน 1 ปื้น ตาช่ัง 60 กิโล จำนวน 1 ตัว เลื่อยโซ่ยนต์ ขนาด 0.7 เเรงม้า จำนวน 3 เครื่อง 
แผ่นบังคับโซ่ จำนวน 4 แผ่น รถเข็น จำนวน 1 คัน 

เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการจับกุม นายวิทยา โดยแจ้งข้อกล่าวหาว่ามียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย 
และเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย กระทำผิดพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 11 ฐาน ทำไม้
หวงห้าม โดยไม่ได้รับอนุญาต มาตรา 48 ฐาน แปรรูปไม้หรือมีไม้แปรรูปไว้ในครอบครอง โดยไม่ได้รับอนุญาต มาตรา 69 ฐานมีไว้ในครอบครอง 
ซึ่งไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูป โดยไม่ได้รับอนุญาต นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางไปส่งมอบให้ พนักงานสอบสวน สภ.ขุนหาญ เพื่อดำเนินคดีตาม
กฎหมายต่อไป 
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จนท.ตาดโตนบุกจู่โจมรวบผู้ต้องหาตัดไม้พะยูงพร้อมของกลางหลายแสนบาท 
26 มิถุนายน 2566 08:11 น. สยามรัฐออนไลน์ ภูมิภาค  

   
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2566 นายนพวงศ์ พฤกษชาติ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตาดโตน  พร้อมนายมารุต เนตรขันต์ หัวหน่วย
พิทักษ์อุทยานแห่งชาติตาดฟ้า และกำลังเจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนกว่า 20 นาย ได้บุกจู่โจมเข้ากุมแก๊งมอดไม้ที่ลักลอบเข้าในเขตพื้นที่ของอุทยาน
แห่งชาติตาดโตน หลังจากท่ีมีนโยบายจากนายนพวงศ์ พฤกษชาติ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตาดโตน ได้สั่งการให้ จนท.ชุดลานตระเวนออกติดตาม
แกะรอยหาข่าวร่วมกับทุกฝ่ายจนล่าสุดได้มีสายลับแจ้งว่าจะมีกลุ่มมอดไม้ กำลังจะเข้าพ้ืนท่ีตัดต้นไม้พะยูง โดยไม่กลัวกฎหมาย ท่ีบริเวณป่าส้างข้าว 
บ้านซับรวงไทร ม.4 ต.นาเสียว อ.เมือง จ.ชัยภูมิ  

เมื่อเจ้าหน้าที่ได้นำกำลังพลชุดลานตระเวนได้เดินทางใกล้ถึงบริเวณป่าส้างข้าว  เจ้าหน้าที่ฯได้ยินเสียงเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ จึงได้จู่โจมเข้าจู่โจม 
เบื้องต้นพบชายจำนวน 2 คน กำลังช่วยกันใช้เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ ตัดต้นไม้เป็นต้นพะยูง เจ้าหน้าที่ฯ จึงได้แสดงตัวก่อนเข้าจับกุม เมื่อชาย 2 คน 
เห็นเจ้าหน้าที่ฯ พยายามจะวิ่งหลบหนี แต่ไม่สามารถหลบหนีได้ ถูกเจ้าหน้าท่ีฯ รวบตัวได้ใกล้กับต้นไม้พะยูง  

ทราบช่ือภายหลังช่ือ นายธวัฒน์ อายุ 37 ปี อยู่ ม.10 ต.ห้วยไร่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ อีกคนช่ือนายสนอง อายุ 50 ปี อยู่ ม.1 ต.ห้วยไร่ อ.คอนสวรรค์ 
จ.ชัยภูมิ ตรวจยึดไม้ของกลางเป็นไม้พะยูงท่อน 12 ท่อน ขนาดความท่อนไม้ความยาวประมาณ 1.6 เมตร ปริมาตรไม้รวมทั้งสิ้น 0.46 ลบ.เมตร 
ราคาในพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 2 แสนบาท พร้อมของกลางที่ใช้ประกอบเหตุที่ตรวจยึดได้ เลื่อยโซ่ยนต์ 1 เครื่อง รถจักรยานยนต์ 2 คัน โทรศัพท์มือถือ  
3 เครื่อง และอื่น ๆ ที่ใช้ประกอบเหตุ 

  
ก่อนนำผู้ต้องทั้ง 2 คน ส่ง ร.ต.อ.วิศวพงษ์ ศิริเม รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองชัยภูมิ จากการสอบสวนผู้ต้องทั้ง 2 คน ได้ยอมรับสารภาพว่า ได้เป็น 
ผู้เข้าไปลักลอบตัดไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน อ.เมืองชัยภูมิจริง โดยในช่วงวันหยุดจะเข้าไปลักลอบตัดไม้ในป่าก่อนจะชักลากออกมาแปรรูป 
ส่งขาย ซึ่งเป็นความผิดตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ 2522 มาตรา 11 ทำไม้หวงห้ามเป็นไม้พะยูง โดยไม่ได้รับอนุญาต ส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 
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